

สำเนาฉบับ



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลา

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
ของโรงพยาบาลฝาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด และ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบ
ให้โรงพยาบาลฝาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลฝาง สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔ ราย คือ

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง	ส่วนราชการ
๑. นางทองใบ นันทรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลฝาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๒. นางณิศาภัทร์ วุฒิสักดิ์สกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลฝาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๓. นางสาวแสงอาทิตย์ วิชัยยา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลฝาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๔. นางพิติยา วาระนัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลฝาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมิน
ผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๕๐ และที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หาก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมี
ผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิษณุ สิริโรจน์พร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝาง

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลา

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลฝาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ส่วนราชการ/ ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วน ของผลงาน	
๑	นางทองใบ นันทรัตน์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลฝาง กลุ่มการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๑๐๖๗๒๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลฝาง กลุ่มการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	๑๕๔๓๐๒	เลื่อนระดับ	๑๐๐%	
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมินเรื่อง "ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาระยะแรกหลังคลอด- โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่"						
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "เรื่อง การพัฒนาระบบการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด โรงพยาบาลฝาง จ.เชียงใหม่"						
๒	นางคณิตฉัตร วุฒิกิติสกุล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลฝาง กลุ่มการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๑๐๖๗๕๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลฝาง กลุ่มการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	๑๐๖๗๕๔	เลื่อนระดับ	๑๐๐%	
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมินเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขต อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่"						
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยนอก"						
๓	นางสาวแสงอาทิตย์ วิชัยยา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลฝาง กลุ่มการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๑๐๗๑๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลฝาง กลุ่มการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	๑๐๖๗๑๑	เลื่อนระดับ	๑๐๐%	
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมินเรื่อง "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วยวิกฤต- ในโรงพยาบาลฝาง"						
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยนอก"						
๔	นางพิทยา วาระนัง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลฝาง กลุ่มการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๑๐๖๗๓๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลฝาง กลุ่มการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	๑๐๖๗๓๒	เลื่อนระดับ	๑๐๐%	
		ชื่อผลงานที่ส่งประเมินเรื่อง "ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้ในกระแสโลหิต โรงพยาบาลฝาง"						
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด Enoxaparin"						